

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบรายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวพิมลดา ลัดดางาม ตำแหน่ง อาจารย์
 ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปี
 การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 ในรูปแบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ดังนี้

1. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

1. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ในหน่วยบริการ

ระบุ ..ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาในโรงพยาบาลมหาสารคามในศูนย์บริการสุขภาพชุมชนสามัคคี

2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบการบริการ การบริหารการพยาบาล คุณภาพงาน
 บริการพยาบาลเพื่อรับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน

ระบุ ..

3. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติ
 ทางพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง

ระบุ ..

4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น

ระบุ ..

5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบการเพิ่มพูน
 ประสิทธิภาพปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ระบุ การปฏิบัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับบริการที่คลินิกฝากครรภ์

ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

บรรลุ (อธิบายพอสังเขป)

เพิ่มพูนและแสดงความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
 ครรภ์: การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอด
 ก่อนกำหนด)

ไม่บรรลุ ระบุเหตุผล เนื่องจาก

.....

2. รายงานปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
26 ม.ค.66 08.00-16.00น. 8 ชม.	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ศึกษาข้อมูลการบริการฝากครรภ์ ใน หน่วยบริการสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ วัดธัญญาวาส - ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงหรือแทรกซ้อนโดยใช้ กระบวนการทางการพยาบาล - สืบค้นงานวิจัยและแนวปฏิบัติเพื่อ นำมาวางแผนการพยาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- ทราบข้อมูลพื้นฐานในการ บริการฝากครรภ์ในหน่วยบริการ - ทราบข้อมูลพื้นฐานหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน - เพื่อค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การ ป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด)
2 ก.พ.66 08.00-16.00น. 8 ชม.	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- วางแผนร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้วัดธัญญาวาสในการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) - ปฏิบัติการรักษายาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ	- มีแผนการดำเนินการ รักษายาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยงที่มาใช้บริการฝาก ครรภ์ เช่น เจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และ ไทรอยด์เป็นพิษ - มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษายาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น มี ปัญหา BMI ต่ำ ให้คำปรึกษาด้าน สุขภาพและแนะนำการปฏิบัติตัว ขณะตั้งครรภ์
16 ก.พ.66 13.00-16.00น. 3 ชม.	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์	- สืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนการ พยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง	- ได้แนวทางการพยาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และ

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
	การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	และภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) - ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ	ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) - มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล การให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับบริการ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) ที่มี ประวัติคลอดก่อนกำหนด และ ทำงานที่ห้างสรรพสินค้า มี ประวัติยืนนาน และมีอาการปวด หน่วงท้องน้อยบางครั้ง
23 ก.พ.66 08.00-16.00น. 8 ชม.	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ประชุมที่มาร่วมกันพัฒนาแนวทางการ ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด) - ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ	- ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด) ให้คำแนะนำและ ปรึกษาการดูแลตนเองหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) - มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ
9 มี.ค.66 13.00-16.00น. 3 ชม.	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์	- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ	- มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
	การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส		รับบริการ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ ไตรมาสแรก PR 108- 130 bpm โดยให้คำแนะนำการ ดูแลตนเองและการปฏิบัติตัว ขณะตั้งครรภ์ และการ รับประทานยาไตรมาสแรก PTU 1x1 oral
16 มี.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ	- มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ
23 มี.ค.66 08.00-16.00น. 8ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ พัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด) - ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ	- รับทราบผลการพัฒนาแนว ทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด) และปรับแก้ไขเพื่อให้สามารถ นำมาใช้ได้จริง - มีทักษะในการปฏิบัติการ รักษาพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยงที่มารับบริการที่มี ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด) มีอาการปวดหน่วง ท้องน้อยลดลงแนะนำอาการ ผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาล สามารถบอกการปฏิบัติตัวเพื่อ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ได้

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
20 เม.ย.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-ประชุมนำเสนอผลการปรับแก้การ พัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด)	- มีแนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)
27 เม.ย.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)
4 พ.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)
11 พ.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	-- มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
18 พ.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะและประสบการณ์ใน การปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มา รับบริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)ได้
25 พ.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ	- มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ มีภาวะติดเชื้อระบบ ทางเดินปัสสาวะ มีอาการ ปัสสาวะแสบขัด ให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
1 มิ.ย.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)ได้-
8 มิ.ย.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
			ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)ได้
15 มิ.ย.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษายาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษายาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)ได้
29 มิ.ย.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษายาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษายาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)ได้
6 ก.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษายาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	- - มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษายาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ -หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)ได้
13 ก.ค.66 16.00-18.00น. 2ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	-- ปฏิบัติการรักษายาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ	- มีทักษะประสบการณ์ในการ ปฏิบัติการรักษายาบาลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
		ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	-หญิงตั้งครรภ์มีแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) ได้
20 ก.ค.66 08.00-16.00น. 8ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- สรุปผลการปฏิบัติการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับ บริการ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด)	-ผลลัพธ์การให้บริการหญิง ตั้งครรภ์ตามแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) ที่มา รับบริการ
27 ก.ค.66 08.00-16.00น. 8ชม	หน่วยบริการ สุขภาพ ศูนย์ การเรียนรู้วัด ธัญญาวาส	- ประเมินผลและร่วมกันแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแนวทาง การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด) ร่วมกัน หน่วยบริการ	-สรุปผลการให้บริการหญิง ตั้งครรภ์ตามแนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)
รวม 80 ชั่วโมง			

3. ผลลัพธ์ของงานและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น

- 3.1 ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)
- 3.2 ได้แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด)

ขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การทำ Faculty practice ประกอบแนบมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ..... พิมลดา สัตตางาม

(นางสาวพิมลดา สัตตางาม)

ตำแหน่ง อาจารย์

ขอรับรองว่า นางสาวพิมลดา ลัดดางาม ได้ปฏิบัติ Faculty practice ครบถ้วนตามตาราง
การปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

ลงชื่อ.....
(.....*พิมลดา ลัดดางาม*.....)
หัวหน้าสาขาวิชา

ลงชื่อ.....
นางรตนา เสนาหนอก
(.....*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ*.....)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ